



เมนูข้อมูล

นายคิต้า

'เดือดร้อน' จนชินชา

มีอบ "มวลมหาประชาชน" ที่จำนวนไม่น้อยบอกไม่ได้ คลั่งไคล้อะไรกับ "ประชาธิปไตย" เพียงอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศ แต่เดินตามบัญชาการของ "สุเทพ เทือกสุบรรณ" มีภารกิจใหญ่ที่จะ "ปิดกรุงเทพฯ" วันที่ 13 มกราคมนี้

"ปิดจนกว่าจะชนะ" คำสั่งของ "คนดี" ที่ชื่อ "สุเทพ เทือกสุบรรณ" ว่าอย่างนั้น

ประชาชนเดือดร้อนนั้นแน่นอน แต่รัฐบาลทำอะไรไม่ได้เพราะได้แต่ขอร้องให้ตำรวจช่วย โดยเน้นให้ไม่เกิดความรุนแรง ไม่อยากให้ต้องบาดเจ็บล้มตายกันอีก

ขณะที่ทหารยืนยันว่าจะอยู่ตรงกลาง ไม่เข้าข้างใคร เป็นการ "คอยดู" ที่ทำให้คนบางกลุ่มตีความว่า "คอยจ้องหว่า" เสียมากกว่า

ดูเหมือนจะไม่มีทางออกเลย เพราะสิ่งที่ "สุเทพ เทือกสุบรรณ" ต้องการคือ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" จะต้องถ่ายโอนอำนาจรัฐให้ตัวไปจัดตั้งรัฐบาลและสภาประชาชนขึ้นมาเพื่อปฏิรูปประเทศ

แต่ "ยิ่งลักษณ์" ยืนยันว่าได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายหลายหน่วยงานแล้ว ได้รับคำตอบว่าไม่มีกฎหมายฉบับใดให้อำนาจนายกรัฐมนตรีที่จะถ่ายโอนอำนาจแบบนี้

"จะต้องรักษาการไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไป"

หนทางเดียวที่จะไม่เลือกตั้งคือ "ทหารต้องปฏิวัติ"

เมื่อทหารไม่ทำก็ไม่มีทางออกอื่น

แต่ "สุเทพ" ไม่เอาด้วย ยืนยันหัวเด็ดตีน

ขาดว่าจะต้องถ่ายโอนอำนาจรัฐให้ตัวเท่านั้น "ปิดกรุงเทพฯ" จึงเกิดขึ้นโดยเป็นอื่นไปไม่ได้ แต่แม้จะ "ปิดกรุงเทพฯ" คนอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าไม่มีผลให้เป็นไปตามความอยากของ "สุเทพ" เพราะเมื่อ "นายกฯ ยิ่งลักษณ์" เชื่อเสียแล้วว่า "ลาออกเมื่อไรจะถูกฝ่ายค้านตลบกลับไปว่าผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่" ซึ่งจะส่งผลรุนแรง

แม้จะปิดกรุงเทพฯ ก็จำเป็นต้องปล่อยไปอย่างนั้น ไม่มีทางออกอื่น

เมื่อเป็นแบบนี้ก็หมายถึงทางตัน ไม่มีใครเดินต่อไปได้

กรุงเทพ โพลล์ไปสำรวจความเห็นของประชาชนในเรื่องนี้

ผลสำรวจออกมาว่าคนกังวลในสถานการณ์นี้มากมีร้อยละ 60.4 ที่กังวลเหมือนกันแต่น้อยมีร้อยละ 39.0 ตัวเลขแบบนี้สะท้อนว่าแม้คนกลุ่มใหญ่จะหายใจไม่ทั่วท้อง แต่มีไม่น้อยเหมือนกันที่ยัง ชิลๆ ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรนักหนา

แถมเรื่องที่คิดว่าจะกระทบ หรือเรื่องที่กังวลนั้น ร้อยละ 37.3 ห่วงแค่เรื่องการเดินทาง ร้อยละ 22.5 กังวลผลกระทบทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 11.7 ห่วงว่าจะขาดรายได้ที่จะเลี้ยงชีวิต

ที่บางคนออกมาเตือนเรื่องสงครามกลางเมืองนั้น มีแค่ร้อยละ 19.3 เท่านั้นที่กลัวว่าจะเกิดการปะทะกัน และอาจจะมีผู้เสียชีวิต ร้อยละ 6.7 ห่วงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนเรื่องปฏิวัติ ที่หลายคนพูดว่าจะเกิดขึ้นแน่ นั้น ประชาชนแค่ร้อยละ 2.5 เท่านั้นที่เชื่อว่า

เกิด

และถ้ารัฐประหารเกิดขึ้นร้อยละ 42.1 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 38.5 ที่เห็นด้วย ที่เหลือร้อยละ 19.4 ไม่แน่ใจความคิดตัวเอง

แรงที่กดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกที่ "มีอบ" บอกว่าจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นนั้น ประชาชนร้อยละ 45.0 บอกว่าลาออกก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น มีร้อยละ 38.9 ที่บอกว่าจะทำให้ดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 16.1 บอกว่าจะแยกว่าเดิม

ถ

ามองจากผลโพลนี้ คำสั่ง "ปิดกรุงเทพฯ" ของ "สุเทพ เทือกสุบรรณ" ไม่ได้ก่อความวิตกกังวลให้กับประชาชนสักเท่าไร เหมือนกับจะบอกว่าจะปิดก็ปิดไป

คนจำนวนมากไม่เชื่อว่าปิดแล้วจะชนะ นี่เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา เพราะหากชีวิตเป็นปกติ การมีใครสักกลุ่มมาสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองถึงขนาดปิดถนนหนทาง ปิดสถานที่ราชการ คุณภาพชีวิตขนาดตัดน้ำตัดไฟบ้านคนที่เห็นว่าเป็นศัตรู

เรื่องแบบนี้ในสังคมที่อยู่กันด้วยกติกา ไม่น่าจะยอมกันได้

แต่วันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ทำเหมือนเป็นเรื่องปกติ

เหมือนกับการก่อความวุ่นวายนั้นเป็นเรื่องที่คุ้นชิน ไม่ได้วิตกว่าจะเดือดร้อนอะไรนักหนา

อาจจะเพราะรู้ว่าอารมณ์คนเป็นแบบนี้

รัฐบาลจึงเดินเกมเหมือนไม่เดือดร้อนใจ ใครอยากจะทำอะไรก็ทำ ●